

แอด การเงิน

■ ■ “มารี แรม ลี” หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย ทีเอ็มบี เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด “โอนเงินต่างประเทศผ่าน TMB TOUCH โบนัส แบงก์กิ้ง แอปพลิเคชัน” ได้เป็นธนาคารแรก โดยบริการใหม่นี้จะทำให้ลูกค้าสามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างประเทศได้โดยตรงเพื่อใช้จ่าย ชำระค่าสินค้า บริการ และอื่นๆ โอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกรอกเอกสารขอโอนเงินให้ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินทางไปสาขาธนาคาร และรองรับมากกว่า 14 สกุลเงิน ดอททอนขึ้นตอนที่ยุ่งยาก เพิ่มความง่าย สะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ ไร้กังวลกับค่าธรรมเนียมการโอนที่ถูกกว่า ตอกย้ำสไตล์แกน “ยิ่งทำ ยิ่งได้มากกว่า” บริการใหม่นี้มาพร้อมกับโปรแกรมชั้น “ฟรี” ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศตลอดทั้งปี 2562 ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพียงใส่โค้ด “TTFREE” พิเศษตั้งแต่วันที่ถึง 31 ธันวาคม 2562 ■ ■ “อาภา อรรถบูรณวงศ์”



มารี แรม ลี



อาภา อรรถบูรณวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชชี เฟลช 2002 (RICHY) ประกาศเดิหน้าเปิด 5 โครงการใหม่ ปีนี้มูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านบาท ขณะที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นหุ้นในอัตรา 7 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็นมูลค่า 0.14286 บาทต่อหุ้น พร้อมปันผลเป็นเงินสด 0.02514 บาทต่อหุ้น ■ ■ บริษัทหลักทรัพย์คันทริกรูป ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร (CMC) ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ CMC มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครอบคลุมตั้งแต่เดือนปี พ.ศ. 2564 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2205-7084 ■ ■ ทริสเรทติ้งประกาศคงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ ทริสดีเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (เดิมชื่อ ทริสดีเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน) ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงการที่ทริสดีฯ มีกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอจากสัญญาเช่าและมีขนาดสินทรัพย์ในโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่ใหญ่ ตลอดจนสินทรัพย์ให้เช่าที่มีการกระจายตัวในหลายพื้นที่ และฐานผู้เช่าที่มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตลดทอนลงบางส่วนจากความผันผวนของธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าซึ่งมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดในขณะที่การพิจารณาอันดับเครดิตยังรวมภาระหนี้ที่จะเพิ่มขึ้นตามแผนการลงทุนของทริสดีฯด้วย ■ ■

เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล